

Thông tin cho người tham gia

Đề tài nghiên cứu: Tìm hiểu về nguy cơ của bệnh lao và HIV/AIDS. Kiến thức và việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của du học sinh tại các trường tiếng Nhật ở Tokyo

Giới thiệu:

Văn bản này sẽ giải thích chi tiết về đề tài nghiên cứu trên, trong đó chúng tôi sẽ yêu cầu bạn hợp tác với tư cách là một người tham gia tự nguyện. Do đó, vui lòng đọc cẩn thận các thông tin sau để bạn có thể nhận thức đầy đủ về quá trình nghiên cứu. Khi trong văn bản xuất hiện một số từ khó hiểu, xin đừng ngại ngần hỏi chúng tôi.

Mục tiêu của nghiên cứu:

Mục tiêu của nghiên cứu này là:

- Nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến kiến thức và thái độ đối với HIV/AIDS và bệnh lao của du học sinh hiện đang học tại các trường tiếng Nhật ở Tokyo.
- Nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến nguy cơ lây nhiễm HIV và bệnh lao của du học sinh.
- Nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến việc tiếp cận với dịch vụ xét nghiệm HIV và dịch vụ chẩn đoán, điều trị lao của du học sinh.

Phương pháp nghiên cứu:

Nếu bạn quyết định hợp tác với chúng tôi trong nghiên cứu này, thì xin các bạn hãy dành cho chúng tôi khoảng 30 phút để trả lời phiếu điều tra. Trong khoảng thời gian đó, bạn sẽ cần phải trả lời một số câu hỏi cá nhân trong phiếu điều tra. Các câu hỏi sẽ đề cập về bản thân và hoàn cảnh của bạn, bao gồm các đặc điểm cơ bản liên quan đến nhân khẩu và xã hội, cách tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khả năng ngôn ngữ, điều kiện làm việc, sinh hoạt tại Nhật Bản, tình trạng sức khỏe chung, kiến thức liên quan đến nguy cơ nhiễm HIV, bệnh lao của bạn.

Bạn sẽ không cần phải ghi tên mình trong phiếu điều tra. Thay vào đó, chúng tôi sẽ chỉ định mã số xác minh (số thứ tự) cho mỗi người tham gia. Do đó, bạn hãy yên tâm về tính bảo mật của các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Bạn cũng sẽ nhận được một thẻ QUO trị giá 500 yen cho sự cộng tác này của bạn.

Nghiên cứu này đã được phê chuẩn bởi Hội đồng nghiên cứu đạo đức của Đại học Kyorin, Tokyo.

Các rủi ro có thể xảy ra:

Một số câu hỏi mà chúng tôi đưa ra có thể khiến bạn cảm thấy không thoải mái hoặc do

dự khi trả lời thì bạn có thể bỏ qua hoặc có thể từ chối không tham gia chương trình này bất cứ lúc nào.

Bảo mật:

Chúng tôi bảo đảm tất cả các thông tin được thu thập trong quá trình nghiên cứu sẽ được giữ kín. Dữ liệu sẽ được lưu giữ an toàn và chỉ được cung cấp cho những người có liên quan. Thông tin cá nhân của bạn sẽ không xuất hiện trong bất kỳ báo cáo hoặc xuất bản nào của chúng tôi.

Việc chấm dứt quá trình nghiên cứu:

Bạn có thể tự quyết định tham gia quá trình nghiên cứu này hay không. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ sự khó chịu và do dự nào trong quá trình phỏng vấn, bạn có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

Thỏa thuận tự nguyện:

Nếu bạn hiểu đầy đủ thông tin của nghiên cứu này và đồng ý tham gia, bạn sẽ được chào đón như một thành viên của chương trình nghiên cứu. Nếu không muốn tham gia, bạn có quyền từ chối và không cần phải cung cấp thông tin cho chúng tôi. Sau khi đọc và hiểu đầy đủ nội dung của văn bản này, bạn được quyền tự do quyết định mình có tham gia vào nghiên cứu này hay không.

Chân thành cảm ơn các bạn đã tham gia và cộng tác cùng chúng tôi.

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến nghiên cứu này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc:

Giáo sư Tsutomu Kitajima

Khoa khoa học xã hội

Đại học Kyorin

5-4-1 Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo 181-8612, Japan

E-mail: kitajima@ks.kyorin-u.ac.jp